



ธาลัสซีเมีย ฟอรัม (Thalassemia forum)

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วิชัย เหล่าสมบัติ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงวรวรรณ ตันไพจิตร เลขาธิการมูลนิธิโรคโลหิตจาง ธาลัสซีเมียได้ขอให้ผมเขียนเกี่ยวกับ Thalassemia forum (ธาลัสซีเมีย ฟอรัม) เพื่อให้เพื่อนๆ สมาชิกทราบ ซึ่งผมขอให้รายละเอียดโดยย่อ ดังนี้ครับ

Thalassemia forum (ธาลัสซีเมีย ฟอรัม) เป็นคณะกรรมการประสานการพัฒนาโยบายการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งก่อตั้งขึ้นโดยอธิบดีกรมอนามัยในขณะนั้น (น.พ.วิชัย เทียนถาวร) เป็นประธานคณะกรรมการ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสี เป็นกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการประกอบด้วยแพทย์และนักวิทยาศาสตร์ที่ทำงานทางด้านธาลัสซีเมียจากมหาวิทยาลัยต่างๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการและหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ของกรมอนามัยที่ดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้ โดยมีนายแพทย์สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ เป็นเลขานุการ คณะกรรมการชุดนี้ประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2547 โดยมีหน้าที่ให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย การประชุมของคณะกรรมการชุดนี้ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุก 2-3 เดือนเพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในดำเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียภายใต้โครงการสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาทรักษาทุกโรค) โดยมีคณะอนุกรรมการอีกชุดหนึ่ง คือ คณะทำงานวิชาการประสานการพัฒนาโยบายการควบคุมโรคธาลัสซีเมีย ซึ่งจัดตั้งขึ้นและประชุมเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม พ.ศ.2547 โดยมีหน้าที่ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลต่างๆทางวิชาการเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการประสานการพัฒนาโยบายการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย การดำเนินงานของคณะกรรมการประสานการพัฒนา นโยบายการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย (ธาลัสซีเมีย ฟอรัม) เป็นไปด้วยดี ช่วยให้ข้อเสนอแนะทางนโยบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นอย่างดี ทำให้สำนักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช) อนุมัติเงินงบประมาณปีพ.ศ.2548 เพื่อการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เป็นจำนวนเงิน 49.6 ล้านบาท ซึ่งจะช่วยให้การส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมียในประเทศไทยดำเนินการไปได้ด้วยดีและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ช่วยทำให้คนไทยที่เกิดใหม่และเป็นโรคธาลัสซีเมียน้อยลงเรื่อยๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสักวันหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้จะไม่มีคนไทยที่เกิดใหม่และเป็นโรคธาลัสซีเมีย ชนิดรุนแรงอีกเลย สำหรับนโยบายเกี่ยวกับการดูแลรักษาผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมีย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีของคณะกรรมการธาลัสซีเมีย ฟอรัม กำลังดำเนินการอยู่และจะนำเสนอต่อไป

กระทรวงสาธารณสุขได้แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาและคณะกรรมการประสานการพัฒนาโยบายการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2548 เพื่อให้การดำเนินงานโครงการธาลัสซีเมีย ฟอรัม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับแผนงาน/กิจกรรม เมืองไทยสุขภาพดี (Healthy Thailand) สามารถให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมียรวมทั้งสร้างเครือข่ายการดำเนินงานและให้ข้อมูลข่าวสาร แก่สื่อมวลชนและประชาชน โดยท่านปลัดกระทรวงสาธารณสุข (น.พ.วิชัย เทียนถาวร) ให้เกียรติเป็นประธานคณะกรรมการที่ปรึกษาของคณะกรรมการชุดนี้ และคณะกรรมการชุดนี้มีหน้าที่ดังนี้

1. กำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงนโยบายเพื่อการส่งเสริม ป้องกันและควบคุมโรคธาลัสซีเมีย พร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี
2. จัดทำเอกสารวิชาการหรือวิจัย ในประเด็นสำคัญๆ เช่น การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนต่อการส่งเสริม ป้องกัน และควบคุมโรคธาลัสซีเมีย การดูแลผู้ป่วยเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต
3. แสวงหาทรัพยากร / งบประมาณในการดำเนินการ พร้อมทั้งกำกับและติดตามงบประมาณที่ได้รับ ให้ดำเนินการสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
4. สร้างกลไกในการดำเนินงานในรูปเครือข่ายที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายหวังเป็นอย่างยิ่งว่าข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับ Thalassemia forum (ธาลัสซีเมีย ฟอรัม) นี้ อาจจะมีประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียและผู้ปกครองของผู้ป่วยที่เป็นโรคธาลัสซีเมียบ้างนะครับ